

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๖๕



# เลือกตั้ง ส.ส.

สำนักทะเบียนกลาง

ถนนลำลูกกา ปท. ๑๒๑๕๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.๔๒)
๒. แบบคำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดแบบกลุ่มบุคคล (ส.ส.๔๒/ก)
๓. แบบหนังสือตอบรับการลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกฯ (ส.ส.๔๒/ข)
๔. บัญชีรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตจังหวัดในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับลงทะเบียนสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด จึงขอความร่วมมือสำนักทะเบียนกลางแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งเปิดรับลงทะเบียนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ พอสรุปได้ ดังนี้

(๑) ผู้ที่มีสิทธิขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ได้แก่

(๑.๑) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง

(๑.๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้งในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง (สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งก่อนวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

(๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตสำนักทะเบียนที่ตนอยู่ และจะมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดเมื่อได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยสามารถดำเนินการได้ ๓ วิธี คือ

(๒.๑) ยื่นคำขอ...

(๒.๑) ยื่นคำขอด้วยตนเอง

(๒.๒) ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ใช้วันที่ประทับตราไปรษณีย์)

(๒.๓) มอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนโดยอาจยื่นลงทะเบียนเป็นกลุ่ม

บุคคลก็ได้

ทั้งนี้ การลงทะเบียนให้ยื่นคำขอตามแบบ ส.ส.๔๒ หรือจะทำเป็นหนังสือก็ได้แต่อย่างน้อยต้องมีรายการชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความประสงค์ขอยื่นลงทะเบียนเป็นกลุ่ม สามารถมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งกระทำการแทนได้โดยใช้แบบ ส.ส.๔๒/ก

(๓) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนและพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกหนังสือตอบรับการลงทะเบียนตามแบบ ส.ส.๔๒/ข แจ้งผู้ร้องทราบภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอลงทะเบียน

(๔) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ให้แจ้งผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนและปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง

สำนักทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงขอให้สำนักทะเบียนจังหวัดและสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้สนับสนุนการจัดการเลือกตั้งตามภารกิจที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายอย่างจริงจังและให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้เปิดบริการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ ทั้งในและนอกเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสำนักทะเบียนกลางจะส่งโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการบันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดให้สำนักทะเบียนใช้ปฏิบัติงาน แต่หากสำนักทะเบียนใดไม่สามารถใช้โปรแกรมในวันดังกล่าวได้ ขอให้ให้นำคำขอที่รับลงทะเบียนไว้แล้วมาบันทึกในวันถัดไปโดยจะต้องตรวจสอบมิให้เกิดการตกหล่นและจะต้องบันทึกให้เสร็จภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เพราะจะต้องนำข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวไปประมวลผลเพื่อหมายเหตุการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส.๑๐)

๒. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดและจะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ โดยแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักพร้อมทั้งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกรายไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มบุคคล ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นคำขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส.๔๒ พร้อมกับหนังสือตอบรับตามแบบ ส.ส.๔๒/ข โดยให้กรอกรายการชื่อและที่อยู่ที่ต้องการ ให้นายทะเบียนส่งหนังสือตอบรับตรงด้านล่างของแบบ ส.ส.๔๒/ข ให้ชัดเจนด้วย

๓. เมื่อนายทะเบียน...

๓. เมื่อนายทะเบียนรับคำขอลงทะเบียนและตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้มีรายชื่อตามคำขอเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ให้จัดทำหนังสือตอบรับการลงทะเบียนตามแบบ ส.ส.๔๒/ข มอบให้ผู้ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน โดยถ้าสามารถจัดทำหนังสือตอบรับได้ต่อเนื่องจากขั้นตอนการรับคำขอลงทะเบียน ก็ให้มอบหนังสือตอบรับแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนและให้หมายเหตุพร้อมรายชื่อผู้รับเอกสารดังกล่าวไว้ในคำขอลงทะเบียนด้วย แต่ถ้าไม่อาจดำเนินการได้ให้ส่งหนังสือตอบรับการลงทะเบียนทางไปรษณีย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะรับผิดชอบค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าวซึ่งได้ทำความตกลงกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ไว้แล้ว

๔. ให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นจัดทำเอกสารคำขอลงทะเบียนฯ ตามแบบ ส.ส.๔๒ และหนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ ตามแบบ ส.ส.๔๒/ข เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้

๕. ให้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดให้ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตามระยะเวลาที่กำหนดโดยให้ยื่นคำขอแต่เนิ่นๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนอีก เนื่องจากบุคคลกรณีดังกล่าวจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดอยู่แล้วจนกว่าจะมีการลงทะเบียนขอเปลี่ยนแปลง โดยใช้แบบคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนตามแบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร ชิตชนกนารถ)

รองผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๔ - ๖

โทรสาร ๐ ๒๗๐๖ ๙๒๓๕

ด่วนที่สุด

ที่ สต ๐๓๐๑/19674



ส่วนการทะเบียนราษฎร  
เลขรับ 103046  
วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๖  
เวลา ๑๑.๐๐ น.  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ กง.รช.

20 ธันวาคม ๒๕๕๖

เลขรับ 1345  
วันที่ 24 ธ.ค. 56  
เวลา

เรื่อง ขอความร่วมมือเปิดรับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด จำนวน ๑ ชุด
  ๒. แบบคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส. ๔๒) เป็นรายบุคคล จำนวน ๑ ชุด
  ๓. แบบคำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.๔๒/ก) เป็นรายกลุ่ม จำนวน ๑ ชุด
  ๔. แบบตอบรับการลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.๔๒/ข) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๘๗ กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกเขตเลือกตั้งหรือลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงจังหวัดที่จะใช้สิทธิเลือกตั้ง จะมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดหรือนอกเขตเลือกตั้งเมื่อได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง แจ้งให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเปิดรับการลงทะเบียนหรือการเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดทราบว่าสามารถไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๒ มกราคม ๒๕๕๗ แต่สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไม่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียนอีก เนื่องจากบุคคลกรณีดังกล่าวจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดอยู่แล้วจนกว่าจะมีการลงทะเบียนขอเปลี่ยนแปลง โดยใช้แบบคำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลง

หรือยกเลิกการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. และ ๓. แล้วแต่กรณี และเมื่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ได้พิจารณาแล้วว่าผู้ลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดให้ออก หนังสือตอบรับการลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดแล้วแต่กรณี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔. โดยให้ผู้ลงทะเบียนกรอกรายการท้ายหนังสือตอบรับการลงทะเบียน แล้วปฏิบัติตาม รอยพับปิดผนึกส่งให้ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอในพื้นที่ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ ดังกล่าว ซึ่งได้แจ้งให้ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ทราบด้วยแล้ว

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งบัญชีสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ของทุกจังหวัดเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาดำเนินงานมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ สุริยมงคล)

รองเลขาธิการ ฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักบริหารการเลือกตั้ง

ฝ่ายจัดการเลือกตั้ง ๒

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๘๘๘๘ ต่อ ๑๘๒๖๗ ๑๘๒๗๙

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๖๐

บัญชีรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งปี ส.ส. 57

ลำดับ ที่	จังหวัด	สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด	จำนวน (แห่ง)	หมายเหตุ
1	กรุงเทพมหานคร	1. สำนักงานเขตคลองเตย	50	
2		2. สำนักงานเขตคลองสาน		
3		3. บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตคลองสามวา		
4		4. สำนักงานเขตคันนายาว		
5		5. บริเวณที่ว่างท้ายซอยวิภาวดีรังสิต 36 (หลัง สนง.เขตจตุจักร) เขตจตุจักร		
6		6. บริเวณลานจอดรถ สำนักงานเขตจอมทอง		
7		7. เต็นท์บริเวณลานจอดรถยนต์สำนักงานเขตดอนเมือง		
8		8. บริเวณศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง		
9		9. บริเวณโรงเรียนสุโขทัย เขตดุสิต		
10		10. บริเวณที่จอดรถยนต์ สำนักงานเขตตลิ่งชัน		
11		11. สำนักงานเขตทวีวัฒนา		
12		12. เต็นท์บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าสำนักงานเขตทุ่งครุ		
13		13. บริเวณลานกีฬาศูนย์เยาวชนเวฬุราชิน เขตธนบุรี		
14		14. บริเวณโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตบางกอกน้อย		
15		15. บริเวณสำนักงานเขตบางกอกใหญ่		
16		16. บริเวณสนามกีฬาหัวหมาก เขตบางกะปิ		**
17		17. บริเวณสวนพักผ่อน เซนทรัลพาร์คพระราม2 เขตบางขุนเทียน		**
18		18. บริเวณสำนักงานเขตบางเขน และโรงเรียนประชาภิบาล		**
19		19. สำนักงานเขตบางคอแหลม ลานจอดรถอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจำ		
20		20. บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเขตบางแค		
21		21. บริเวณสำนักงานเขตบางซื่อ		
22		22. บริเวณโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา		
23		23. บริเวณสำนักงานเขตบางบอน		
24		24. บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตบางพลัด		
25		25. บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตบางรัก		
26		26. ลานจอดรถสำนักงานเขตบึงกุ่ม		
27		27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย เขตปทุมวัน		**
28		28. บริเวณสำนักงานเขตประเวศ		
29		29. บริเวณชั้นล่างสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย		
30		30. บริเวณกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตพญาไท		
31		31. บริเวณศรีโพธิ์ธิ โน้ท์บาร์ซาร์ เขตพระโขนง		**
32		32. บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตพระนคร		
33		33. บริเวณสำนักงานเขตภาษีเจริญ		
34		34. บริเวณโรงเรียนมีนบุรี เขตมีนบุรี		
35		35. เต็นท์บริเวณสำนักงานเขตยานนาวา		
36		36. บริเวณสำนักงานเขตราชเทวี		

บัญชีรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งปี ส.ส. 57

ลำดับ ที่	จังหวัด	สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด	จำนวน (แห่ง)	หมายเหตุ
37	กรุงเทพมหานคร	37. บริเวณศูนย์เยาวชนสะพานพระราม 9 เขตราชบุรีบูรณะ		
38		38. บริเวณโรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง		
39		39. บริเวณสำนักงานเขตลาดพร้าว		
40		40. เต็มที่บริเวณลานจอดรถหน้าสำนักงานเขตวังทองหลาง		
41		41. บริเวณลานจักรถวัดธาตุทอง เขตวัฒนา		**
42		42. บริเวณสำนักงานเขตสวนหลวง		
43		43. บริเวณสำนักงานเขตสะพานสูง		
44		44. บริเวณสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์		
45		45. ศูนย์กีฬา สนง.เขตสาทร ทุ่งมหาเมฆ		**
46		46. บริเวณสำนักงานเขตสายไหม		
47		47. ลานจอดรถด้านข้างสำนักงานเขตหนองแขม		
48		48. เต็มที่บริเวณลานจอดรถสำนักงานเขตหนองจอก		
49		49. บริเวณสำนักงานเขตหลักสี่		
50		50. บริเวณสำนักงานเขตห้วยขวาง		
51		กระบี่	หอประชุมอนกประสงค์และโรงอาหารใต้อาคารสัตตบุษย์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่	1
52	กาญจนบุรี	อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี (โรงยิม) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	1	
53	กาฬสินธุ์	เต็มที่หน้าสำนักงาน กกต. จังหวัดกาฬสินธุ์	1	
54	กำแพงเพชร	ชั้นล่างอาคารเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	1	**
55	ขอนแก่น	สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น	1	
56	จันทบุรี	อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลาณารายณ์	1	**
57	ฉะเชิงเทรา	อาคารศาลาไทย (จัตุรมุข) และบริเวณโดยรอบอาคารศาลาไทย (จัตุรมุข) หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา	1	**
58	ชลบุรี	1. สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อ.เมืองชลบุรี	3	
59		2. สนามกีฬาโรงเรียนบางละมุง อ.บางละมุง		
60		3. สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อ.บ้านบึง		
61	ชัยนาท	หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม (ชั้นบน)	1	
62	ชัยภูมิ	ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ	1	
63	ชุมพร	หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา)	1	
64	เชียงราย	สนามกีฬาากลางจังหวัดเชียงราย	1	**
65	เชียงใหม่	ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา	1	**
66	ตรัง	โรงยิมเนเซียม โรงเรียนวิเชียรมาตุ	1	**
67	ตราด	อาคารศูนย์กีฬาในร่มจังหวัดตราด	1	**
68	ตาก	1. อาคาร 80 พรรษามหาราชินี	2	
69		2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด		
70	นครนายก	1. หอประชุมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อ.เมือง	2	
71		2. บริเวณด้านหน้า สนง.กองกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2 ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ		
72	นครปฐม	บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์	1	**

บัญชีรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งปี ส.ส. 57

ลำดับ ที่	จังหวัด	สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด	จำนวน (แห่ง)	หมายเหตุ
73	นครพนม	ศาลาประชาคมมยงใจยุทธ ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม	1	
74	นครราชสีมา	สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ อาคารลิตพัลลภ และอาคารชาติชาย	1	**
75	นครศรีธรรมราช	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	1	**
76	นครสวรรค์	ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์	1	
77	นนทบุรี	ลานริมทะเลสาบเมืองทองธานี	1	**
78	นราธิวาส	1. หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส	4	
79		2. หอประชุมโรงเรียนสุโหงโก-ลก อำเภอสุโหงโก-ลก		
80		3. หอประชุมประชากรอุปการสวณกาญจนาภิเษก อ.เรือเสาะ		
81		4. หอประชุมอำเภอระแงะ อำเภอระแงะ		
82	น่าน	หอประชุมวิชฌนุรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมืองน่าน	1	**
83	บึงกาฬ	ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์	1	**
84	บุรีรัมย์	ศาลาประชาคมจังหวัดบุรีรัมย์	1	
85	ปทุมธานี	1. ลานอเนกประสงค์ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	2	**
86		2. เทศบาลเมืองท่าโขลง อ.คลองหลวง		
87	ประจวบคีรีขันธ์	1. ใต้อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม	2	
88		2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี		
89	ปราจีนบุรี	1. โรงเรียนปราจีนราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี	3	
90		2. โรงเรียนกบินทร์วิทยา อำเภอกบินทร์บุรี		
91		3. โรงเรียนศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ		
92	ปัตตานี	1. หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	4	
93		2. หอประชุมอำเภอยะรัง		
94		3. หอประชุมอำเภอสายบุรี		
95		4. หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์		
96	พระนครศรีอยุธยา	ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1	
97	พะเยา	ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา	1	
98	พังงา	1. โรงฝึกพลศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมืองพังงา	2	**
99		2. หอประชุมโรงเรียนบ้านลำแก่น		
100	พัทลุง	อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสตรีพัทลุง	1	**
101	พิจิตร	หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร (หลังใหม่)	1	
102	พิษณุโลก	บริเวณหอประชุมศรีวชิโรตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)	1	**
103	เพชรบุรี	หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	1	
104	เพชรบูรณ์	หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	1	
105	แพร่	หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่	1	
106	ภูเก็ต	ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต	1	
107	มหาสารคาม	อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม	1	**
108	มุกดาหาร	หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร	1	



บัญชีรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งปี ส.ส. 57

ลำดับ ที่	จังหวัด	สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด	จำนวน (แห่ง)	หมายเหตุ
109	แม่ฮ่องสอน	1. ศาลาประชาคมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	2	
110		2. หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง		
111	ยโสธร	หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร	1	
112	ยะลา	1. ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา	2	**
113		2. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ (ชั้นล่าง) เทศบาลเมืองเบตง		
114	ร้อยเอ็ด	หอประชุมโรงเรียนขัติยะวงษา	1	**
115	ระนอง	อาคารเฉลิมพระเกียรติ. 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	1	**
116	ระยอง	สนามกีฬาากลางจังหวัดระยอง	1	
117	ราชบุรี	บริเวณโดมสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี	1	
118	ลพบุรี	1. โรงยิมกาฬวรรณดิส สนามกีฬาพระราเมศวร	2	**
119		2. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชัยบาดาล		**
120	ลำปาง	อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	**
121	ลำพูน	อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน	1	
122	เลย	ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย	1	
123	ศรีสะเกษ	1. อาคารกันทรารมย์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ	2	**
124		2. หอประชุมวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์		**
125	สกลนคร	หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	1	
126	สงขลา	สนามกีฬาติณสูลานนท์	1	ลดจำนวน
127	สตูล	อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล	1	
128	สมุทรปราการ	1. ศูนย์บุญจบุรพาสวรรณภูมิ อำเภอเมืองสมุทรปราการ	7	**
129		2. บริเวณลานจอดรถ ห้างเทสโก้โลตัสบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ		**
130		3. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก อ.พระประแดง		
131		4. โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง อำเภอบางพลี		
132		5. โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ อำเภอบางบ่อ		
133		6. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อำเภอบางเสาธง		**
134		7. โรงเรียนป้อมนาคราชสวนยานนท์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์		
135	สมุทรสงคราม	อาคารกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม	1	**
136	สมุทรสาคร	1. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	2	**
137		2. หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลนครอ้อมน้อย		
138	สระแก้ว	หอประชุมปางสีดาศาลากลางจังหวัดสระแก้ว	1	
139	สระบุรี	หอประชุมอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี	1	
140	สิงห์บุรี	อาคารกีฬาเอนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี	1	**
141	สุโขทัย	หอประชุมนพมาศ (ชั้นล่าง) โรงเรียนอุดมดรุณี	1	
142	สุพรรณบุรี	หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี	1	
143	สุราษฎร์ธานี	อาคารธรรมอุเทศ (1) โรงเรียนสุราษฎร์ธานี	1	

บัญชีรายชื่อสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ในการเลือกตั้งปี ส.ส. 57

ลำดับ ที่	จังหวัด	สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด	จำนวน (แห่ง)	หมายเหตุ
144	สุรินทร์	1. หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	2	
145		2. หอประชุมโรงเรียนพนมดงรักวิทยา อ.พนมดงรัก		
146	หนองคาย	หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย	1	
147	หนองบัวลำภู	หอประชุมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู	1	
148	อ่างทอง	อาคารสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง	1	**
149	อำนาจเจริญ	บริเวณห้องอาหารเดิม (ชั้นล่าง) อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ	1	**
150	อุดรธานี	ชั้นล่าง อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	1	
151	อุดรดิษฐ์	ศาลาประชาคมจังหวัดอุดรดิษฐ์	1	
152	อุทัยธานี	สนามกีฬาากลางจังหวัดอุทัยธานี	1	**
153	อุบลราชธานี	อาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอท็อป) ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	1	**
<b>รวม</b>			<b>153</b>	

หมายเหตุ \*\* ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จากเดิม

**คำขอลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด**

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

เรียน นายทะเบียน .....

ด้วยข้าพเจ้า..... เลขประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่..... หมู่ที่..... ต.รอก/ซอย..... ถนน..... ตำบล/เทศบาล..... อำเภอ..... จังหวัด..... เขตเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน คือ เขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด..... มีความประสงค์

ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด.....(ระบุสถานที่).....อำเภอ.....จังหวัด.....

ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด จากเดิมจังหวัด.....เป็นจังหวัด.....(ระบุสถานที่).....อำเภอ.....จังหวัด.....

ขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

โดยได้แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการพิจารณาพร้อมคำขอนี้แล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(.....)

**คำสั่งนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .....**

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และแจ้งผู้ยื่นคำขอทราบ

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว และให้บันทึกปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้เคยลงทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

นายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น.....

คำขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

เรียน นายทะเบียน .....

ด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ จำนวน.....คน มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด เนื่องจากข้าพเจ้ามีถิ่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และจะไม่ได้กลับถิ่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันเลือกตั้ง โดยข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ได้แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคนมาเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมคำขอแล้ว

ข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ผู้แทนผู้ยื่นคำขอ  
(.....)

คำสั่งนายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .....

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และให้แจ้งผู้ยื่นคำขอรอบ

ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอรอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

นายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น.....



ส.ส. ๔๒/ช

## หนังสือตอบรับ

## การลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

เลขที่...../.....

สำนักทะเบียน.....

จังหวัด.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ....

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว.....

เลขประจำตัวประชาชน □-□□□□-□□□□□-□□-□ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่.....

หมู่ที่..... ถนน..... ตรอก/ซอย..... ตำบล/เทศบาล.....

อำเภอ..... จังหวัด..... นายทะเบียนได้พิจารณาอนุญาตให้

 ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด.....(ระบุสถานที่).....อำเภอ.....จังหวัด..... เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด จากเดิมจังหวัด.....เปลี่ยนแปลงเป็น.....(ระบุสถานที่).....อำเภอ.....จังหวัด..... ยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

จึงมอบหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

(.....)

นายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น.....

## หนังสือตอบรับการลงทะเบียน (ส.ส. ๔๒/ช)

กรุณาส่ง ชื่อ.....สกุล.....

เลขที่.....ถนน.....ตรอก/ซอย.....

ตำบล/เทศบาล.....อำเภอ.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์ □□□□□

บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง		สถานที่ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ที่จะไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง	ลายมือชื่อ ผู้ลงทะเบียน
			เขตเลือกตั้งที่	จังหวัด		